
sþ. 765. Fyrirspurn [450. mál]
til viðskiptaráðherra um tryggingar fyrir lánum opinberra lánasjóða.

Frá Guðmundi Einarssyni.

Telur ráðherra ástæðu til að fram fari opinber rannsókn á útlánum opinberra lánasjóða
og ríkisbanka til að ganga úr skugga um að allar lánveitingar séu með fullnægjandi
tryggingum?


